

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : ประชาชาติธุรกิจ			
Date : 14 ต.ค. 2556	Page : 8.	No :	56515777

รง.น้ำตาลส่งฝ้ายไร่สำรวจที่นา 'สิริวุทธิ'ซีปลูกอ้อยได้6.7ล้านไร่

โรงงานน้ำตาลเดินหน้าหนูนโยบายโซน
นึ่งเกษตร ส่งฝ้ายไร่สำรวจพื้นที่ใกล้
เคียง พบมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนจากนา
ข้าวมาปลูกอ้อยโรงงาน ย้ำกำลังการ
ผลิตที่มีอยู่รองรับปริมาณอ้อยที่จะเพิ่ม
ได้ถึง 130 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ เสียมภักดี ประธานคณะ
ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคม
โรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการ
สำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 73.43 ล้านไร่ ซึ่ง
ในจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวดังกล่าวนั้นมีพื้นที่
ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว และเหมาะ
สมในการส่งเสริมให้ชาวนาปรับเปลี่ยน
นาข้าวหันมาปลูกอ้อยโรงงานประมาณ
6.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นาข้าวที่อยู่ใกล้
โรงงานน้ำตาลไม่เกิน 50 กม. ประมาณ
4.19 ล้านไร่ และในรัศมีไม่เกิน 100
กม. จากโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่มได้อีก
2.17 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทับซ้อนที่
อยู่ในรัศมีโรงงานน้ำตาลทรายและโรงงาน
แปรรูปอาหารสัตว์ ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้ง
อ้อยโรงงานและข้าวโพดเพื่อทำเป็นอาหาร
สัตว์ได้อีกประมาณ 3.56 ล้านไร่

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ
โรงงานน้ำตาลที่ต้องการขยายพื้นที่ปลูก
อ้อยอีกจำนวน 7.2 ล้านไร่ และได้นำ
มาจัดทำแผนส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย
โรงงานในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเริ่มได้ในปีการผลิตถัดไป หรือ
ตั้งแต่ปีการผลิต 2557/2558 จำนวน 2.5
ล้านไร่ ปี 2558/2559 จำนวน 2.7 ล้าน
ไร่ และปี 2559/2560 อีกจำนวน 2 ล้าน

ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการลงทุน
ของฝ้ายโรงงานน้ำตาลในการวางแผน
เพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับผลผลิตที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการเพาะ
ปลูกอ้อยโรงงานดังกล่าว

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุน
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้นนั้น
ทางโรงงานน้ำตาลพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดเตรียมพื้นที่อ้อย จัดเตรียม
ดิน ระบบการให้น้ำ การตัดอ้อย รวมถึง
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก
และการดูแลอ้อยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

นายสิริวุทธิกล่าวต่อว่า จากข้อมูลการ
ปลูกอ้อยปีที่ผ่านมา (ปี 2555/56) มีพื้นที่
ปลูกอ้อยทั้งสิ้น 9.33 ล้านไร่ มีผลผลิต
อ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 100 ล้านตัน หรือคิด
เป็นผลผลิตอยู่ที่ 10.72 ตัน/ไร่ ดังนั้น
การเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยตามนโยบายโซน
นึ่งเกษตรคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
เพิ่มขึ้น จึงเชื่อว่าโรงงานน้ำตาลจะสามารถ
รองรับผลผลิตอ้อยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

"ศักยภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล
ปัจจุบัน สามารถรองรับอ้อยได้ประมาณ
130 ล้านตัน ทั้งยังมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการที่จะมีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
จากนโยบายจัดโซนนิ่ง จึงไม่เป็นปัญหา
สำหรับเกษตรกรและโรงงานน้ำตาล
ในการรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และสามารถ
สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรที่สมัครใจ
เปลี่ยนจากปลูกข้าวมาปลูกอ้อยได้ว่า
ผลผลิตอ้อยที่เพาะปลูกได้นั้นทางโรงงาน
น้ำตาลจะรับซื้อเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำตาล
ทรายแน่นอน"



รับได้อีก - กลุ่มโรงงานน้ำตาลเย็นยังสามารถรับซื้ออ้อยเพิ่มได้อีก 30 ล้านตัน